

ฉบับที่ 15/2560

เรื่อง แลกงข้าวเศรษฐกิจและการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือไตรมาสที่ 3 ปี 2560

ภาวะเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือไตรมาสที่ 3 ปี 2560 ขยายตัวต่อเนื่องและทั่วถึงมากขึ้น โดยการใช้จ่ายภาครัฐกลับมาขยายตัว จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ด้านการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนขยายตัวต่อเนื่อง ตามรายได้ภาคเกษตร ภาคการค้าและบริการที่ยังอยู่ในเกณฑ์ดี โดยส่วนหนึ่งเป็นผลมาจาก มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ สำหรับการผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัวใกล้เคียงกับไตรมาสก่อน ขณะที่การลงทุนภาคเอกชนแผ่วลงจากภาคการก่อสร้างที่หดตัว สำหรับอัตราเงินเฟ้อทั่วไปปรับเพิ่มขึ้นจาก ไตรมาสก่อนตามราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิง ส่วนอัตราการว่างงานทรงตัว ด้านยอดเงินฝากคงค้างและ ยอดสินเชื่อคงค้างของสถาบันการเงินขยายตัวจากไตรมาสก่อน

รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีดังนี้

การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน ขยายตัวต่อเนื่อง จากการใช้จ่ายสินค้าคงทนหมวดยานยนต์ ที่ขยายตัวดี รวมทั้งการใช้จ่ายสินค้าในชีวิตประจำวันที่ยังขยายตัวทั้งสินค้าจำเป็นและไม่จำเป็น โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากรายได้ภาคเกษตรที่ยังอยู่ในเกณฑ์ดีจากราคาสินค้าเกษตรที่สูงขึ้น การจ้างงานในภาคเกษตรเพิ่มขึ้น และรายได้นอกภาคเกษตรปรับตัวดีขึ้นโดยเฉพาะภาคการค้าและบริการ นอกจากนี้ ยังได้รับผลดีจาก มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐในโครงการ 9101 ซึ่งเม็ดเงินกระจายสู่ชุมชนแล้ว สำหรับ**ภาคบริการ** **ด้านท่องเที่ยว** ขยายตัว จากการบริการร้านอาหารและภัตตาคารและการบริการในโรงแรมและรีสอร์ทที่ขยายตัว สอดคล้องกับอัตราการเข้าพักแรมที่ร้อยละ 54.68 เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อน

การลงทุนภาคเอกชน แผ่วลงจากภาคการก่อสร้างที่หดตัว ตามภาวะอสังหาริมทรัพย์ที่ชะลอตัว ด้านการก่อสร้างเพื่อการบริการชะลอลง ขณะที่การก่อสร้างเพื่อการพาณิชย์และอุตสาหกรรมขยายตัว สอดคล้องกับมูลค่าเงินลงทุนที่ขยายตัวต่อเนื่องของโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ โดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจบริการซ่อมและเคาะพ่นสีรถยนต์ ธุรกิจผลิตพลังงานทดแทนและแปรรูปสินค้าเกษตร

การใช้จ่ายภาครัฐ กลับมาขยายตัว ตามรายจ่ายประจำจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ขณะที่รายจ่ายลงทุนปรับตัวขึ้นตามหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้างของกลุ่มจังหวัดและกรมทางหลวงชนบท

รายได้เกษตรกร ขยายตัวอยู่ในเกณฑ์ดี จากราคาสินค้าเกษตรเป็นสำคัญ โดยราคาข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิและข้าวเปลือกเจ้า 15% ปรับดีขึ้น ตามความต้องการของตลาดต่างประเทศ และส่วนหนึ่งเป็นผลจากสต็อกข้าวของรัฐบาลที่ระบายหมดแล้ว ด้านราคามันสำปะหลังเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ส่วนราคายางพารา ยังขยายตัวดี สำหรับราคาสินค้าเกษตรในหมวดปศุสัตว์ทรงตัวจากไตรมาสก่อน ขณะที่ราคาข้าวเปลือกเหนียวหดตัวต่อเนื่อง ตามผลผลิตในประเทศที่ออกสู่ตลาดมากกว่าปีก่อน ด้าน**ผลผลิตสินค้าเกษตร**ชะลอตัว เนื่องจากมีการเก็บเกี่ยวข้าวนาปรังไปแล้วในช่วงก่อนหน้า ขณะที่ผลผลิตยางพาราขยายตัว ตามความสมบูรณ์ของต้นยางและพื้นที่เปิดกรีดที่มากขึ้น ส่วนผลผลิตสินค้าเกษตรอื่น ๆ ออกสู่ตลาดใกล้เคียงไตรมาสก่อน

การผลิตภาคอุตสาหกรรม ขยายตัวใกล้เคียงกับไตรมาสก่อน ตามการเร่งผลิตเครื่องดื่มน้ำที่มี แอลกอฮอล์เพื่อรองรับการสะสมสต็อกของผู้ค้าส่งก่อนมีการปรับภาษีสรรพสามิตในเดือนกันยายน และการผลิต ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ขยายตัวตามคำสั่งซื้อจากต่างประเทศ ด้านการผลิตเยื่อกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ ทรงตัวจากไตรมาสก่อน ขณะที่การผลิตน้ำตาลทรายขาวหัตถ์ เนื่องจากสต็อกน้ำตาลอยู่ในระดับสูง

มูลค่าการค้าผ่านด่านศุลกากร ขยายตัวทั้งการส่งออกและการนำเข้า โดยการส่งออกขยายตัว ตามการส่งออกผลไม้และชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ไปจีนตอนใต้ ขณะที่การส่งออกสินค้าอุปโภคบริโภคไป สปป. ลาว และกัมพูชาลดลง ส่วนหนึ่งเป็นผลจากสินค้าจีนและเวียดนามที่เข้ามาแข่งขันมากขึ้น สำหรับการนำเข้า ขยายตัวตามการนำเข้ามันเส้นจากกัมพูชา การนำเข้าไฟฟ้าและปูนซีเมนต์จาก สปป. ลาว และการนำเข้า คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ และอุปกรณ์จากจีนตอนใต้และเวียดนาม

ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ร้อยละ 0.22 สูงขึ้นจากไตรมาสก่อน ตามราคา ขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิง ค่ากระแสไฟฟ้า ราคาผลิตภัณฑ์ยาสูบ และเครื่องดื่มน้ำที่มีแอลกอฮอล์ที่ราคาสูงขึ้น จากการปรับโครงสร้างภาษีสุราและยาสูบ สำหรับอัตราการว่างงานทรงตัว

ภาคการเงิน ยอดเงินฝากคงค้างและยอดสินเชื่อคงค้างของสถาบันการเงินขยายตัวจากไตรมาสก่อน จากทั้งธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ โดยเงินฝากขยายตัวในทุกประเภท ขณะที่สินเชื่อ ขยายตัวทั้งสินเชื่อที่ให้แก่ภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง ยานยนต์ และ สถานีบริการน้ำมัน สำหรับแนวโน้มคุณภาพสินเชื่อยังคงดีในบางกลุ่ม

สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2 พฤศจิกายน 2560
ข้อมูลเพิ่มเติม : ส่วนเศรษฐกิจภาค
โทร. 0-4391-3542, 0-4391-3546
E-mail: WatcharR@bot.or.th
ChotipaK@bot.or.th